

### ก้าวผ่านความกลัวนั้นคือความกล้า

อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นเลย หากเราไม่ประมาทและมีน้ำใจต่อผู้ใช้ถนนเช่นเดียวกับเรา อีกหนึ่งสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคือ เมาแล้วขับ ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลแบบนี้อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นบ่อยหลายเท่า อัตราการเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ดิฉันได้พบเจอด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 เวลาประมาณ 19.45 น. ดิฉันกำลังจะกลับบ้านโดยที่ญาติมารอรับบริเวณหน้าโรงพยาบาลถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าในเมือง เชียงราย ในขณะที่ดิฉันได้วิ่งข้ามถนนไปถึงรถญาติแล้วนั้น ดิฉันได้เห็นรถกระบะชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วหนี ซึ่งชนฝั่งตรงข้ามที่ดิฉันอยู่ ดิฉันจึงเรียกเพื่อนที่อยู่ในรถ เพื่อที่จะไปช่วยคนที่ถูกรถชน ดิฉันกับเพื่อนจึงวิ่งข้ามถนนเพื่อไปช่วย พอไปถึง พบผู้บาดเจ็บเพศชายวัยกลางคน 3 ราย หมดสติไม่รู้สีกตัว 1 ราย ส่วนอีก 2 ราย รู้สีกตัวดี ดิฉันจึงเข้าไปดูผู้บาดเจ็บที่หมดสติก่อน พบว่าผู้บาดเจ็บยังหายใจ มีชีพจร ดิฉันจึงให้เพื่อนช่วยทำ Manual inline เพื่อ Protect c-spine ส่วนดิฉันไปช่วยผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายที่มี Open fracture บริเวณหน้าแข้งซ้าย ในขณะที่ดิฉันกำลังเข้าไปดูผู้บาดเจ็บก็มีทีมกู้ภัยมาพอดี ดิฉันจึงเอาอุปกรณ์จากทีมกู้ภัยมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ดิฉันใช้ก๊อชปิดบาดแผลพันด้วย Elastic bandage และเอาไม้ตามขามาตามไว้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ดิฉันได้ทำการพันแผลบริเวณขาให้ผู้ป่วย รถโรงพยาบาลก็มาถึงพอดี ดิฉันจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ที่มากับรถโรงพยาบาลฟัง ส่วนผู้บาดเจ็บอีกราย มีแผลบริเวณศีรษะ ทีมกู้ภัยได้ทำการปิดบาดแผลให้ พอดิฉันพันขาเสร็จจึงได้ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำการยกเคลื่อนย้ายต่อแล้ว ดิฉันจึงได้เก็บของดิฉันเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาเจออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดิฉันไม่เคยคิดที่จะกล้าเข้าไปช่วยผู้คนที่เหล่านั้นเลย เพราะคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ได้แต่ปล่อยผ่านไปแล้วเก็บมาคิดตลอดว่าทำไมเราไม่ไปช่วยเขา เหตุการณ์นี้มันทำดิฉันรู้สึกว่าจะอย่างน้อยดิฉันก็สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อช่วยคนได้จริงๆถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย แต่อย่างน้อยเราก็ได้แสดงความกล้าของตัวเองออกมาทุกๆที่ก่อนหน้านี้ดิฉันไม่มีความกล้าเลย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้ดิฉันเกิดความรู้สึกขอบคุณขึ้นมาในใจขอบคุณที่ได้มาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลแม่ลาว ขอบคุณที่มอบความรู้ให้ ขอบคุณที่มอบประสบการณ์และขอบคุณที่มอบความกล้าให้ตัวดิฉันเอง